

หุ้นสามัญของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)
ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - หนังสือมอบอำนาจ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 121,457,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราการจัดสรร 3.445637 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ตัดทิ้ง) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.47 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และได้กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21-22 และ 25-27 พฤษภาคม 2563 (รวม 5 วันทำการติดต่อกัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) อย่างครบถ้วน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์
0-2658-5800 ต่อ 405

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายเงิน จง คุณ)

กรรมการผู้จัดการ